



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. ๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๐๒๗
 ที่ นร ๐๒๐๔.๐๒/๑๐๗ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เห็นควรแจ้งเวียน

เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นายจำลอง สิงห์โตงาม)

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ข่าวทำเนียบรัฐบาล) ซึ่งแจ้งเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เผยแพร่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่างๆ ได้รับทราบเป็นประจำทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี นั้น

กกร. ได้ตรวจสอบแล้ว มีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบดังรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ กกร. จึงได้ตรวจสอบและรวบรวมนำเสนอเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไป

(นางสาวอัจฉรา ศิลป์ไชย)

อกร.

(นายจำลอง สิงห์โตงาม)

รปส.

๑๖ มี.ค. ๒๕๕๘

เรียน ดนท.

เพื่อโปรดทราบ แจ้งเวียน และ จดหมายเหตุ.

อกร.

๑๓ มี.ค.

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/๕๖๔

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมงาม)

เลขานุการกรม

๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘

(นายอนันต์ จันทรงษ์)

อปส.

๑๙ มี.ค. ๒๕๕๘

รปส. (นายจำลอง สิงห์โตงาม) ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๘

อปส. (นายอนันต์ จันทรงษ์) 1709

มติคณะรัฐมนตรีที่ลำดับที่ ๒๕๕๘

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘	๑. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	<p>๑. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสถานีบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสถานีบัญญัติแห่งชาติต่อไป</p> <p>สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สลากกินแบ่งรัฐบาล” และ “กองทุนบริหารจัดการสลาก” ๒. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการออกสลากกินแบ่งเพื่อสาธารณประโยชน์และให้มีการจัดหาระบบบริหารสลากและช่องทางการจำหน่าย ๓. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๔. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กำหนดจำนวนรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล เพิ่มเติมการออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยกองทุนบริหารจัดการสลาก ๕. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้อำนวยความสะดวกโครงสร้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๖. แก้ไขเพิ่มเติมสัดส่วนการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่ง ๗. กำหนดวิธีการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งเพื่อสาธารณประโยชน์ ๘. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่เตรียมไว้นอกเหนือจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ดอกผล ค่าใช้จ่ายการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอายุความสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล การวางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ๙. กำหนดมาตรการคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล

	<p>๔. เรือง ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ.</p>
<p>๔. เรือง ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ.</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นว่าการร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป</p> <p>สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ</p> <p>แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. แก้ไขเพิ่มเติมให้ยกเลิกการสูงสุดร่วมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้หม้อนาจออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย</p> <p>๒. แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการตามคำร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้ประสานงานกลางมีอำนาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือทรัพย์สินใดไปให้ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน การฟ้องคดี หรือการพิจารณาคดีในศาลแม่ประเทศนั้นยังมิได้ร้องขอ</p> <p>๔. แก้ไขเพิ่มเติมให้ศาลสั่งบันทึกค่าเบี่ยงเบนของพยาน รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นในสำนวนไปยังพนักงานอัยการผู้ยื่นคำร้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการต่อไป</p> <p>๕. แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการค้น อาัยค หรือยึดทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และเพื่อประโยชน์ขั้นสุดท้ายในการรับทรัพย์สินหรือในการบังคับบุคคลให้ชำระหนี้เงินแทนการรับทรัพย์สินในกรณีศาลต่างประเทศยังไม่คำพิพากษาหรือคำสั่งให้อายคหรือยึดทรัพย์สินนั้น แม้ว่าการกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้มีการค้น อาัยค หรือยึดจะมีได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร</p> <p>๖. แก้ไขเพิ่มเติมการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังให้ครอบครัวจนถึงการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินคดีทางซิมและซิมศาล</p> <p>๗. กำหนดหลักการเกณฑ์การดำเนินกรกรณีที่ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้บุคคลซึ่งถูกควบคุมโดยประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศที่สามารถเดินทางผ่านประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินคดีขึ้นเจ้าพนักงานหรือซิมศาลในประเทศผู้ร้องขอ</p>	

		<p>๘. แก้ไขเพิ่มเติมการรับหรือยึดทรัพย์สินให้ครอบคลุมถึงการอาศัยทรัพย์สินและการบังคับชำระเงินแทนการรับทรัพย์สินตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลต่างประเทศ</p> <p>๙. กำหนดให้ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอความช่วยเหลือในความเป็นอันเป็นมูลเหตุแห่งการร้องขอความช่วยเหลือนั้นต้องระหว่างประเทศซึ่งชีวิตตามกฎหมายไทย แต่ไม่ถึงไทยประชากรที่ติดตามกฎหมายของประเทศผู้รับคำร้องขอและรัฐบาลเจ้าเป็นต้องให้คำรับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิต ให้มีการเจรจาตกลงเพื่อให้มีการรับรองดังกล่าวได้ โดยในกรณีนี้ให้ถือว่าระหว่างประเทศผู้ร้องขอดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระหว่างประเทศผู้คัดลอคชีวิต</p> <p>๑๐. แก้ไขเพิ่มเติมให้ถือว่าบรรดาพยานหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตามกฎหมายนี้เป็นพยานหลักฐานและเอกสารที่ได้มาโดยชอบรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานและเอกสารดังกล่าว</p>
	<p>๒๔. เรื่อง รายงานสถานการณ์ภาพารให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่</p>	<p>๒๔. เรื่อง รายงานสถานการณ์ภาพารให้บริการข้อมูลและบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่</p> <p>คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคล (กค.) เสนอ ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบข้อเท็จจริงของการเข้าถึงบริการของรัฐในรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Applications) ได้จากจุดเดียวผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) หรือ GAC ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมทั้งสถานการณ์การพัฒนา Mobile Applications ภาครัฐ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p>๒. มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่ทำการพัฒนา Mobile Applications และยังไม่ได้ให้บริการประชาชนผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐหรืออยู่ระหว่างการพัฒนา Mobile Applications ใหม่ ให้ประสานงานมายังสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สโร.) ที่ศูนย์บริการลูกค้า (หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๒ ๖๖๖๐ หรือ contact@sgsu.or.th) เพื่อนำ Mobile Applications บรรจุไว้ในศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการต่อไป</p> <p>๓. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรื ทำการ</p>

	<p>ประชาชนสัมพันธ์บริการของภาครัฐในรูปแบบ Mobile Applications และศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ</p> <p>ทก. รายงานว่า เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงรายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาช่องทางเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐที่เรียกว่า “ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ”(Government Application Center) หรือ GAC ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ได้มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. ทก. โดย สรอ. ดำเนินการจัดทะเบียนชื่อและเป็นผู้ถือครองโดเมนเนมภายใต้ชื่อ “apps.go.th” สำหรับเป็นศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Applications) ทั้งหมดของภาครัฐจากจุดเดียว โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลด “GAC” ในรูปแบบ Mobile Applications ได้จากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทั้งในระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และแอนดรอยด์ (Android)</p> <p>๒. ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้นำ Mobile Applications ที่พัฒนาขึ้นบนระบบฐานศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๘๑ Applications จาก ๑๘ กระทรวง และ ๑ กลุ่มหน่วยงานอิสระ (จากการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘) โดยสามารถจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับ Mobile Applications ตามประเภทของบริการที่พัฒนามากที่สุด ๕ อันดับแรก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ หมวดการเดินทาง ๗๗ และคมนาคม ๑๕ applications ๒.๒ หมวดสุขภาพและการสาธารณสุข ๑๕ applications ๒.๓ หมวดการเงินภาษีและธุรกิจ ๑๒ applications ๒.๔ หมวดสิ่งแวดลอม สิ่งคมและชุมชน ๘ applications ๒.๕ หมวดอื่น ๆ ๖ applications <p>๓. จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ายังมีหน่วยงานภาครัฐอีกจำนวนมากที่ทำการพัฒนา Mobile Applications และยังไม่ได้นำมาขึ้นให้บริการประชาชนผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ ซึ่งในการเข้าถึง Mobile</p>
--	--

		<p>Applications ดังกล่าว ประชาชนหรือผู้ใช้บริการยังไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการเท่าที่ควร</p> <p>อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า หน่วยงานภาครัฐมีบริการอะไรบ้าง ที่เปิดให้บริการในรูปแบบ Mobile Applications แล้ว ส่งผลให้บริการ Mobile Applications ของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานยังไม่มากนัก ประกอบกับ รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งการดำเนินงานนโยบายดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยโครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ จะช่วยให้ประชาชนและผู้ให้บริการภาครัฐสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Devices) ได้ ซึ่งความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการบูรณาการทำงานจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยถือความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับการที่มีความสะดวก ทัวถึง ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสร้างความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย</p>
	<p>๓๑. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐</p>	<p>๓๑. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติชุดใหม่ จำนวน ๑๐ รูป/คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ครบวาระ ดังนี้ ๑. พระพรหมวชิรญาณ (ปัสสัฏฐ์ เขมงกุลโร) ๒. พระพรหมติลลิก (เออน ทาสธมโม) ๓. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) ๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สมน อมรวิวัฒน์ ๕. นายดำรง พุฒตาล ๖. พลอากาศเอก วีรวิหคungskัด ๗. พลเอก ศรุต นาควิชัย ๘. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ๙. นายอรุณ บุญชม ๑๐. นายต๋นย จันทร์เจ้าฉาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป</p>